

**BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH**

\*\*\*

Số: 203-KH/TĐTN-BPT

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

Tây Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

### **Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020 - 2025**

Thực hiện Chương trình số 15-CTr/TWĐTN-BQT, ngày 10/10/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020 – 2025;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh xây dựng kế hoạch tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020 – 2025, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

- Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các hoạt động quốc tế thanh niên của các cấp bộ Đoàn. Qua đó góp phần tích cực thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại nhân dân.

- Nâng cao nhận thức, kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, công tác quốc tế thanh niên trong cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên.

- Thực hiện thắng lợi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh với Hội LHTN 03 tỉnh: Svay Rieng, Tbong Khmum, Prey Veng - Vương quốc Campuchia.

**2. Yêu cầu:** Hoạt động giao lưu và hội nhập quốc tế trong thanh niên cần được triển khai theo phương châm “*Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả*” phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

#### **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

**1. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan công tác đối ngoại:** Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các chỉ đạo, chương trình hành động của Bộ Chính trị, Chính phủ về công tác thông tin

đôi ngoại<sup>1</sup>; các kế hoạch, đề án, chương trình của địa phương về công tác thông tin đối ngoại<sup>2</sup>.

**2. Tuyên truyền về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam:** Tuyên truyền đối ngoại các hoạt động nổi bật của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tại các diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng như ASEAN, ASEM, APEC, Liên Hợp quốc...; các sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại Việt Nam trong năm 2018, 2019<sup>3</sup>. Tuyên truyền các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm tròn, năm lẻ trong ngoại giao song phương và đa phương<sup>4</sup>.

**3. Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, góp phần tăng cường vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế:** Đẩy mạnh tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN, hướng tới kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN (năm 2020); tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp trong quá trình xây dựng Cộng đồng. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về sự tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam tại Liên Hợp quốc với vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc giai đoạn 2020 - 2021, việc Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

**4. Tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc:** những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tiềm năng hợp tác của Việt Nam, thu hút sự quan tâm và gây ấn tượng tốt đẹp với nhân dân thế giới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, là điểm đến an toàn và tin cậy của đầu tư, du lịch.

<sup>1</sup> Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”; Chỉ thị số 41/CT-TTg, ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng ...

<sup>2</sup> Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 21/8/2012 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI).

<sup>3</sup> Như: Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26), Hội nghị Cấp cao Tiểu vùng Mê Công, Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN; Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) về cơ bản hoàn tất; Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực đối với Việt Nam; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) được ký kết; tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tháng 02/2019...

<sup>4</sup> Như: Kỳ niệm 46 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước khu vực Châu Âu, Nhật Bản, Singapore; Kỳ niệm 16 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - ASEAN...

**5. Tăng cường sử dụng, phát huy vai trò của Internet, mạng xã hội trong việc tuyên truyền, đấu tranh dư luận, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là trong vấn đề biên giới lãnh thổ quốc gia, vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền:** Thông tin, tuyên truyền về những chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản luật pháp quốc tế về biển, đảo và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển Đông; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển của Việt Nam... Qua đó, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với quan điểm, lập trường chính nghĩa, tôn trọng luật pháp quốc tế của Việt Nam trong vấn đề biển Đông. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền các hoạt động giao lưu, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giữa Tây Ninh với các tỉnh thuộc Vương quốc tiến tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Campuchia vào năm 2022.

Tăng cường giáo dục cho thanh thiếu niên về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia, để thanh niên hiểu đúng, đầy đủ về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam, hỗ trợ nhân dân và thanh niên Campuchia trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc; các hoạt động giao lưu, giao ban đối ngoại, phối hợp trao đổi thông tin giữa các địa phương, các lực lượng chức năng của ta đứng chân trên chiến tuyến biên giới với các địa phương giáp biên của Campuchia, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn ngoại biên.

**6. Công tác thông tin đối ngoại, công tác nghiên cứu, thanh niên ngoài nước và thu hút nguồn lực quốc tế:** Tuyên truyền và vận động dư luận, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc hình ảnh Việt Nam trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền; các văn bản luật pháp quốc tế và Việt Nam về quyền con người; kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong quá trình thúc đẩy và bảo đảm các quyền con người; thông tin, phản ánh các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người, về những nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người tại Việt Nam. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin chuyên đề cho cán bộ, đoàn viên thanh niên cập nhật về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng ta, về các sự kiện quan trọng trong công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

**7. Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới:** Chăm lo rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quốc tế thanh niên ở các cấp bộ Đoàn theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi ngoại ngữ, có trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc cao, phấn đấu ở Tỉnh đoàn và các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có cán bộ chuyên trách có kiến thức, am hiểu và đảm nhiệm về công tác quốc tế thanh niên, đặc

biệt đối với nước bạn Campuchia. Chủ động kết nối, xây dựng mạng lưới các chuyên gia, sở, ban, ngành tham gia hỗ trợ công tác quốc tế thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên trong việc chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022”.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Tỉnh đoàn

- Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ quan Tỉnh đoàn và cán bộ chủ chốt của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020 – 2025 triển khai đến các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

- Giao Ban Phong trào Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả kịp thời. Báo cáo định kỳ hằng năm việc triển khai thực hiện các hoạt động quốc tế thanh niên của địa phương về Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông qua Ban Quốc tế Trung ương Đoàn.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn kịp thời cập nhật công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, các sự kiện đối ngoại quan trọng của thanh niên và tổ chức Đoàn trong và ngoài nước trên Website Tỉnh đoàn, Fanpage của Đoàn, Hội, ...

#### 2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành tại địa phương tuyên truyền, triển khai công tác thông tin đối ngoại; đăng các điểm tin, bài viết hay lên Fanpage của Đoàn, Hội, ...

- Báo cáo kết quả thực hiện thông qua báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ 6 tháng và năm.

Trên đây là kế hoạch tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020 – 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.

#### Nơi nhận:

- VP I, II TWD;
- Ban Quốc tế TWD;
- Ban Tuyên giáo TWD;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Website Tỉnh đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



Võ Quốc Khánh